

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 17 พฤษภาคม 2559

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
1. สหกรณ์บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรลดต้นทุนได้จริง	ไทยโพสต์
2. พัฒนาตลาดสหกรณ์100แห่ง กสส.จับมือหอการค้าขับเคลื่อน '1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร'	สยามรัฐ
3. แก้มปักษ์แล้งลุ่มน้ำยม	ไทยรัฐ
4. ภาพข่าว: พัฒนาผู้นำสหกรณ์	สยามรัฐ
5. ประชากรรัฐฯหนุน'อะเมซิ่งไทยเทสต์'	กรุงเทพธุรกิจ
6. ล้างมาเพื่อยอดก.สิ้นซาก	ข่าวสด
7. ตั้งเป้าปีนี้1.2หมื่นล้านบาท ดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเปิดอาหาร-ผลไม้	ไทยรัฐ
8. กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร ชี้ผู้บริโภคไม่ควรตื่นตระหนกยืนยัน ผลการสุ่มตรวจสอบสารตกค้างในพืชผักและผลไม้ที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ไม่ใช่ตัวอย่างทั่วประเทศ ย้ำเชื่อมั่นมาตรฐาน GAP และ Q บนสินค้าเกษตรยังเป็นไปตามมาตรฐาน	สยามรัฐ
9. คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: ตุ่มน้ำยมในพื้นที่ลุ่มต่ำ	ไทยรัฐ
10. รมรรงค์ ลด ละ การใช้สารเคมี	เดลินิวส์

สหกรณ์บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรลดต้นทุนได้จริง

นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการ และโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2562 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,322 ล้านบาท ซึ่งปี 2558 ที่ผ่านมาเป็นการดำเนินโครงการในระยะนำร่อง และปี 2559-2562 เป็นการดำเนินโครงการระยะขยายผล โดยสนับสนุนรถเกี่ยวนาขนาดข้าว 2 คัน รถแทรกเตอร์ 1 คัน ต่อสหกรณ์ผู้ปลูกข้าว และเครื่องสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3 คัน พร้อมอุปกรณ์ 3 ชุดต่อสหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในการนี้ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานโครงการในช่วงระหว่างวันที่ 10-26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา จากสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์นิคมที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 19 แห่ง พบว่า มีการดำเนินการจัดซื้อและส่งมอบเครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่สหกรณ์แล้ว 15 แห่ง และอีก 4 แห่งอยู่ระหว่างการจัดซื้อ โดยสหกรณ์ผู้ปลูกข้าว 10 แห่ง ให้บริการเกี่ยวนาข้าวแก่สมาชิกแล้ว 2 แห่ง ในช่วงเดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ถึง มกราคม 2559 คิดอัตราไร่ละ

300-400 บาท ขณะที่ผู้ประกอบการเอกชนทั่วไป คิดอัตราไร่ละ 500-550 บาท ทำให้สมาชิกสหกรณ์สามารถลดต้นทุนค่ารถเกี่ยวนาได้ไร่ละ 200-250 บาท"

นอกจากนี้ สหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 5 แห่ง ได้ให้บริการสีข้าวโพดแก่สมาชิกสหกรณ์แล้ว 1 แห่ง ในช่วงเดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมาโดยไม่เก็บค่าบริการ เนื่องจากสหกรณ์ได้รับผลพลอยได้จากเปลือกและซังข้าวโพดที่นำไปผลิตเป็นปุ๋ย และเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งในโรงอบของสหกรณ์ ทำให้สมาชิกสหกรณ์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าว ในขณะที่ผู้ประกอบการทั่วไปคิดอัตราค่าบริการ 200 บาทต่อตัน

ส่วนสหกรณ์ที่ยังไม่ได้ให้บริการในเบื้องต้นได้กำหนดอัตราค่าบริการรถเกี่ยวนาข้าวไว้ที่ 350-500 บาทต่อไร่ และค่าสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 80-150 บาทต่อตัน ภาพรวมพบว่า เจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก ทั้งในด้านการชี้แจงรายละเอียดโครงการ การสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร อัตราค่าบริการ การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และความเร็วในการให้บริการ

■ กสส.จับมือหอการค้าขับเคลื่อน '1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร'

พัฒนาตลาดสหกรณ์100แห่ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จับมือหอการค้าไทย เตรียมลงนามความร่วมมือโครงการ "1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร" มุ่งพัฒนาระดับธุรกิจสหกรณ์การเกษตร ตั้งเป้าสหกรณ์ 100 แห่ง คาดสร้างรายได้เพิ่ม 30%

กษ.: พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีแผนลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนโครงการ "1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร" ร่วมกับหอการค้าไทย เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยต่างๆ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนกิจการของสหกรณ์การเกษตร 3,800 แห่งทั่วประเทศ ในด้านการพัฒนาผลผลิต และการจัดการด้านการตลาด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์การเกษตรและเศรษฐกิจฐานราก ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร มีความรู้เฉพาะด้านการเกษตร แต่ยังขาดการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การตลาด ซึ่งเรื่องดังกล่าวหอการค้าไทยจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดยนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าไปช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ตั้งเป้าหมายที่จะช่วยเหลือสหกรณ์การเกษตรให้ได้ 100 สหกรณ์ ภายในปี 2559 และมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 30

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า ด้านแนวทางการช่วยเหลือหอการค้าไทยจะเข้าไปช่วยยกระดับคุณภาพผลผลิต โดยกำหนดมาตรฐานเพื่อที่เกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้ตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังช่วยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามากำกับดูแลการผลิต มีการเก็บข้อมูลอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาใช้ในระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาสหกรณ์การเกษตรสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต รวมทั้งความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้การดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถช่วยลด

ความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยองค์กรภาคธุรกิจได้มีส่วนในการสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืน ผ่านสหกรณ์ภาคการเกษตร อีกทั้งเป็นการเพิ่มผลผลิต การยกระดับคุณภาพสินค้า การเพิ่มรายได้ลดต้นทุนการผลิต และสุดท้ายสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ภาคการเกษตร ได้อย่างยั่งยืน

ด้าน ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้การดำเนินการอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อวางแผนการดำเนินการในโครงการดังกล่าว 25 แห่ง ซึ่งมีการดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกับหอการค้าจังหวัดและสหกรณ์ เพื่อเพิ่มช่องทางด้านการตลาด และเพิ่มมูลค่าสินค้า 17 แห่ง รวมทั้งด้านองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร จำนวน 22 แห่ง นอกจากนี้ ด้านลดต้นทุนการผลิต จำนวน 1 แห่ง และด้านการพัฒนาการผลิตเกษตรให้มีมาตรฐาน อาทิ GMP และ GAP จำนวน 2 แห่ง คาดว่า จะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 การร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งยกระดับความสามารถให้กับสหกรณ์การเกษตรและสมาชิก ขณะเดียวกันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และหอการค้าไทย

"โครงการดังกล่าว น่าจะเป็นโอกาสที่ดีของสหกรณ์ภาคการเกษตร ที่ฝ่ายธุรกิจยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือเปิดทางให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์การเกษตรและสมาชิก เข้าไปประสานความร่วมมือ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสหกรณ์โดยตรง อยากเห็นสหกรณ์ประสานความร่วมมือกับทางหอการค้าไทยทุกจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำเกษตรกรรม, หัตถกรรม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานร่วมกันต่อไปในอนาคต"

แก้มภัยแล้งลุ่มน้ำยม

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เชียงใหม่ จ.พะเยา ว่า หลังจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ได้เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว และคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2558 ให้ความเห็นชอบการดำเนินโครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจ้างประกวดราคาประมูลการก่อสร้างและที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง คาดว่า จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในปี 2560

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค และบริโภคบนพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนบน ตามแผนเดิมกำหนดความจุอ่างเพียง 27 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง โดยอ่างเก็บน้ำขนาดกลางพิเศษ ปริมาตรความจุ 96 ล้าน ลบ.ม. โดยเขื่อนจะตั้งปิดกั้นลำน้ำปี้ที่บริเวณหมู่ 3 บ้านปิ่น ต.เชียงใหม่ อ.เชียงใหม่ ขณะที่ดินที่อ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่จะอยู่ในเขต ต.เชียงใหม่ และมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขต ต.บ้านพี่ และ ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.พิจิตร ส่วนระบบชลประทานเป็นระบบท่อ ความยาวรวม 75 กิโลเมตร ใช้งบก่อสร้าง 3,981 ล้านบาท

“หลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานของโครงการ บริเวณอำเภอ เชียงใหม่ จ.พะเยา 28,000 ไร่ และส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่น้ำยม ในช่วงฤดูแล้งได้อีก 35,000 ไร่ มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 55,000 ไร่ ครอบคลุม 7,153 ครัวเรือน 34 หมู่บ้าน ใน 3 ตำบลของ อ.เชียงใหม่ จ.พะเยา และบริเวณท้ายน้ำของแม่น้ำยม ซึ่งตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในช่วงฤดูแล้งและฝนทิ้งช่วง”



พัฒนาผู้นำสทกรรม...พลเอกประสาธน์ สุขเกษตร เลขานุการ รมว.เกษตรและสทกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการ “พัฒนาความรู้บทบาทหน้าที่ของผู้นำสทกรรม/กลุ่มเกษตรกร (พีชมงคล)” พร้อมมอบเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลให้แก่สทกรรมและกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2559 โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสทกรรม นายปริญญา เพ็งสมบัติ และนายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสทกรรม ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ประชากรชน 'อะเมซิ่งไทยเทสต์'

ประชากรท่องเที่ยวบูมโครงการอะเมซิ่ง ไทย เทสต์ กระตุ้นนักท่องเที่ยวทานอาหารเพิ่ม สร้างเงินสะพัด 2.1 หมื่นล้านบาท ปีนี้ ช่วยภาคเกษตรเพิ่มรายได้บรรเทาวิกฤตภัยแล้ง 37 องค์กรจับมือบูรณาการไปรษณีย์อาหาร, ผลไม้, ข้าวไทย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า วานนี้ (16 พ.ค.) มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสถานพำนักประชากรผู้ร่วมกับ 37 องค์กรจัดทำโครงการอะเมซิ่ง ไทย เทสต์ เพื่อการกระจายรายได้สู่ภาคเกษตรกร, สร้างแบรนด์อาหารไทย ผลไม้ ข้าว ให้เป็นสินค้าพรีเมียม และกระตุ้นการบริโภคกลุ่มสินค้าในท้องถิ่นมากขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักท่องเที่ยวต่างประเทศ 32 ล้านคน ผู้โดยสารผ่านสนามบิน 110 ล้านคน และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่คาดว่าจะมีการเดินทาง 148 ล้านคนต่อครึ่ง หรือ 65 ล้านคน

การไปรษณีย์โครงการดังกล่าว เนื่องจากที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประเทศ 2.2 ล้านล้านบาท และในสัดส่วนดังกล่าวมีถึง 1.46 ล้านล้านบาทมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 29.8 ล้านคน ใช้เวลาเฉลี่ยต่อทริปในไทย 9.05 วัน มีค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหาร 3,762 บาทต่อคนต่อทริป แต่ยังคงค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเมื่อเทียบกับกิจกรรมอื่นๆ

นายชินนิต ทัศนกิจ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท

ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมซ์ กล่าวว่า ปี 2559 ที่คาดว่าจะมีชาวต่างชาติ 32 ล้านคน หากสามารถเพิ่มยอดค่าใช้จ่ายได้ 10% จากค่าอาหาร ก็จะส่งผลให้รายได้ประเทศเพิ่มขึ้นอีก 2.1 หมื่นล้านบาท

ส่วนความคืบหน้าในแผนงานอื่นๆ ของคณะประชากรในขณะนี้ เตรียมผลักดันเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคการค้าด้วย การคิดไปประดับ ต่อไป โดยเตรียมหารือกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบ ซึ่งตามแนวคิดไม่ต้องการให้ท้องถิ่นประดับไฟเพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่ต้องสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับชุมชน เช่น เปิดให้มีการออกร้านในละแวกเดียวกันเพื่อสร้างกิจกรรมการค้าขายสินค้า จะเป็นวิธีช่วยให้การเติบโตยั่งยืน

นายกสินธ์ สารสิน รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะคณะทำงานด้านการส่งเสริมท่องเที่ยวและไมซ์ กล่าวว่า เตรียมเปิดตัวโครงการเป็นทางการในงาน "ไทยเฟ็กซ์" ระหว่างวันที่ 25-29 พ.ค. ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ต่อเนื่องด้วยการจัดไทย ฟู้ด เฟสติวัล ในเดือน ก.ย. โดยขอความร่วมมือทุกช่องทางที่เข้าถึงนักท่องเที่ยว เช่น โรงแรม, ร้านอาหาร ในการโปรโมทอาหารไทย 6 อย่าง และในเฟสต่อมา จะเจาะลึกด้วยการโปรโมทโรงเรียนสอนทำอาหารไทยในประเทศ

รวมถึงขยายความร่วมมือสร้างการรับรู้ตั้งแต่ต้นทางที่ตลาดต่างประเทศร่วมมือกับเครือข่ายร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ในการให้ข้อมูลกับลูกค้าที่อยู่ในประเทศต่างๆ

สำหรับการไปรษณีย์อาหารไทย 6 อย่าง จะแบ่งเป็นไตรมาสละ 2 อย่าง โดยไตรมาส 2 เดือน พ.ค.-มิ.ย. ซูอาหารพุดไทยและต้มยำกุ้ง, ไตรมาส 3 เดือน ก.ค.-ก.ย. ไปรษณีย์แกงเขียวหวาน และส้มตำ, ไตรมาส 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค. ส่งเสริม มัสมัน และต้มยำไก่ โดยจะเสนอควบคู่กับผลไม้ประจำฤดูกาลของแต่ละเดือน เช่น พ.ค.-มิ.ย. สเสนอ ทูเรียน, เงาะ, มังคุด, ลองกอง, สลละ, ลิ้นจี่, กระท้อน

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการนี้จะสร้างรายได้ให้ภาคเกษตรกรที่มีกว่า 7 ล้านครัวเรือน หลังจากที่ผ่านมาเผชิญปัญหาภัยแล้ง ที่ลดให้รายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 1.5 แสนบาทต่อครัวเรือนต่อปี ลดลงจากเป้าหมายที่เคยตั้งไว้ 1.8 แสนบาท

ขณะที่นางสุนิราภรณ์ กลมกลนายภคกุล ภัคตาคารไทย กล่าวว่า โครงการนี้ช่วยธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับหลายภาคส่วน กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักเมนูอาหารไทยที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และสามารถเพิ่มมูลค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวที่จะใช้จ่ายเฉลี่ยราวมีมูลค่า 300 บาทต่อคน หรือราว 1,000 บาทต่อวัน ให้เพิ่มขึ้นราว 40%

ล้างมาเฟียออก.สิ้นซาก

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในฐานะประธานกรรมการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) ว่าหลังจากที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ ได้สั่งการให้ อ.ต.ก.กวาดล้างและแก้ไขปัญหาม้าเฟีย(มาเฟีย) ในตลาดอ.ต.ก. ยืนยันว่าแก้ไขปัญหาม้าเฟียในอ.ต.ก.เรียบร้อยแล้ว

ผู้ค้าขาย ในอ.ต.ก.ขณะนี้เป็นตัวจริง ผู้ประกอบการในตลาดที่ไม่เคยจ่ายเงินในช่วงที่ผ่านมา ทางอ.ต.ก.ดำเนินให้ออกจากตลาดไปหมดแล้ว กระทรวงเกษตรฯ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบทุกแผงค้าในตลาด หากพบการกระทำผิดพร้อมดำเนินการไล่ออกจากตลาดทันที ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการที่นำสิทธิไปให้เช่าช่วง หรือผู้ที่สวมสิทธิของผู้เช่าตัวจริง(นอมินี) และพวกมาเฟีย

“อ.ต.ก.เปิดให้ผู้ประกอบการทุกแผงค้ามาขึ้นทะเบียนเพื่อทราบจำนวนที่ชัดเจน ซึ่งพบว่า 50% เป็นเกษตรกรรุ่นเก่าที่เปลี่ยนอาชีพมาค้าขาย และ 50% เป็นกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ยังทำการเกษตรในปัจจุบัน ส่วนพวกที่เป็นนอมินีจะต้องเร่งจัดการและตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นในตลาดอีกต่อไป

● ดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็บอาหาร-ผลไม้

ตั้งเป้าปีนี้ 1.2 หมื่นล้านบาท

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ผนึกกำลัง 37 หน่วยงาน สานพลังประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยว “อะเมซิ่ง ไทย เทสต์” รองรับนักท่องเที่ยว 32 ล้านคน ที่เน้นหารายได้จากการขายสินค้าภาคเกษตร อาหารไทยเป็นจุดขาย ตั้งเป้ารายได้ส่วนนี้เพียง 10% หรือ 12,000 ล้านบาท ปีนี้

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงฯ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สานพลังประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย ภายใต้โครงการอะเมซิ่ง ไทย เทสต์ (Amazing Thai Taste) มีเป้าหมายเพื่อการกระจายรายได้สู่ภาคเกษตรกร โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักท่องเที่ยวต่างประเทศ 32 ล้านคน นักท่องเที่ยวไทยที่คาดว่าจะมีการเดินทาง 148 ล้านคนต่อคนต่อครั้ง หรือ 65 ล้านคน โครงการมีระยะเวลาไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2560 คาดว่าจะสร้างมูลค่าการบริโภคอาหารไทย ข้าวไทย ผลไม้ไทย เพิ่มขึ้น 10% หรือ 12,000 ล้านบาทในปีนี้ โดยโครงการนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง เอกชน ภาครัฐ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 37 หน่วยงาน เพื่อช่วยกันสนับสนุนให้อาหารไทย ผลไม้ไทย เป็นจุดขายของนักท่องเที่ยว

สำหรับการโปรโมตอาหารไทย 6 อย่าง แบ่งเป็นไตรมาสละ 2 อย่าง โดยไตรมาส 2 ระหว่างเดือน พ.ค.-มิ.ย. จะเน้นในเรื่องอาหาร เช่น ผัดไทย

และต้มยำกุ้ง, ไตรมาส 3 เดือน ก.ค.-ก.ย. จะโปรโมตแกงเขียวหวาน และส้มตำ, ไตรมาส 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค. ส่งเสริมอาหารแกง มีส้มตำ และต้มยำไก่ โดยจะเสนอควบคู่กับผลไม้ประจำฤดูกาลของแต่ละเดือน เช่น เดือน พ.ค.-มิ.ย. แนะนำทุเรียน, เงาะ, มังคุด, ลองกอง, สละ, ลิ้นจี่, กระท้อน เป็นต้น

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ในฐานะผู้ผลิตจะเร่งผลักดันให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเพิ่มการบริโภคอาหาร และสินค้าเกษตรของไทยให้มากขึ้น เนื่องจากภัยแล้งส่งผลให้ผลผลิตสินค้าเกษตรลดลง ทำให้รายได้ของเกษตรกรเฉลี่ยทั่วประเทศในปีนี้อาจต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดว่าจะมีรายได้ 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี โดยอาจมีรายได้ใกล้เคียงกับปีก่อนที่

150,000 บาท/ครัวเรือน และปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งขึ้นมาเอง หรือเป็นสหกรณ์จะมีกลุ่มนายทุนใหญ่ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าเข้ามาติดต่อเพื่อนำสินค้าเกษตรไปขายบนห้าง อาทิ จังหวัดขอนแก่น เกษตรกรที่ปลูกผัก จะนำผักส่งขายให้กับห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทย และนักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายเฉลี่ยรายมือละ 300 บาท/คน หรือ 1,000 บาท/วัน ถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยมาก เพราะในต่างประเทศอาหารไทยมีราคาแพง แต่โครงการนี้จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักเมนูอาหารไทยที่หลากหลาย สามารถเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายสำหรับอาหารของนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ 50% หรือเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 บาท/วัน สำหรับนักท่องเที่ยวคนไทย ช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-พ.ค.) กำลังใช้จ่ายในการทานอาหารนอกบ้าน ตกไปค่อนข้างมาก ทั้งลดจำนวนทานข้าวนอกบ้าน หรือหากทานจะสั่งจำนวนเมนูอาหารน้อยลงเนื่องจากภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น และเศรษฐกิจที่ไม่ดี

นายชินนิต โทณวนิก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความคืบหน้าในแผนงานอื่นๆของคณะประชารัฐขณะนี้ ได้เตรียมผลักดันเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืนด้วยการติดไฟประดับ (Lighting and Illumination) โดยจะหารือกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น กรุงเทพมหานคร ในการทำให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวขึ้นมา และตามแนวคิดที่วางไว้ ไม่ต้องการให้ท้องถิ่นมีการประดับไฟเพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่ต้องเป็นการสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับชุมชนด้วย.

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร ชี้ผู้บริโภคไม่ควรตื่นตระหนก ยืนยันผลการสุ่มตรวจสารตกค้างในพืชผักและผลไม้ที่เผยแพร่ก่อนหน้า ไม่ใช่ตัวอย่างทั่วประเทศ ย้ำเชื่อมั่นมาตรฐาน GAP และ Q บนสินค้าเกษตรยังเป็นไปตามมาตรฐาน

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากกรณีเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือไทยแพน (Thai-PAN) ได้สุ่มเก็บตัวอย่างพืชผักและผลไม้ที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า และตลาดทั่วไปมาตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้าง และเผยแพร่ผลตรวจวิเคราะห์สู่สาธารณะ นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร ขอย้ำว่าผู้บริโภคทั่วประเทศไม่ควรตื่นตระหนก เนื่องจากการสุ่มเก็บตัวอย่างดังกล่าวมีจำนวนน้อยมาก ซึ่งใช้เป็นตัวแทนของตัวอย่างทั่วประเทศไม่ได้ โดยตามหลักสถิติและหลักวิชาการแล้วถ้าจะให้เป็นตัวแทนทั้งประเทศได้ ต้องสุ่มเก็บมาตรวจสอบอย่างน้อย 60 ตัวอย่าง/ชนิดพืช ไม่ใช่เก็บแค่ชนิดพืชละ 1 ตัวอย่าง ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและไม่ได้มาตรฐานของการสุ่มตรวจ ส่งผลให้ผู้บริโภคและประชาชนเกิดความตื่นตระหนก และเข้าใจผิดเป็นวงกว้าง รวมทั้งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ผลิตสินค้าได้มาตรฐานจีเอพี (GAP) กว่า 200,000 ราย โดยเป็นผู้ผลิตผักและผลไม้กว่า 70,000 ราย

ด้านนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กระบวนการรับรองมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ หรือออร์แกนิก กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามหลักสากล โดยมาตรฐาน GAP รับผิดชอบโดยกรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนมาตรฐาน Organic รับผิดชอบโดยกรมวิชาการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ซึ่งทั้ง 2 มาตรฐานดังกล่าว จะตรวจสอบและประเมินอย่างละเอียดตามข้อกำหนดในแปลงเกษตรกรอย่างน้อย 2-3 ครั้ง ตั้งแต่ปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ตลอดจนการตรวจสอบการใช้สารเคมีของเกษตรกร และการบันทึกข้อมูลต่างๆ ก่อนที่จะออกใบรับรองมาตรฐาน GAP และอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย Q ติดบนตัวสินค้า และมีการตรวจติดตามโดยเจ้าหน้าที่จะติดตามตรวจสอบประเมินแปลง GAP ทุกปี และเกษตรกรต้องยื่นขอรับการตรวจต่ออายุใบรับรองใหม่เมื่อใบรับรองเดิมใกล้หมดอายุ

สำหรับการสุ่มตรวจสินค้า Q ในปี 2559 ที่ผ่านมา กรมวิชาการเกษตร ได้สุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าพืชมาตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ซึ่งได้ตรวจวิเคราะห์ไปแล้วกว่า 3,500 ตัวอย่าง เป็นสินค้า Q ประมาณ 1,500 ตัวอย่าง พบว่ามีเพียง 4 ตัวอย่าง คิดเป็นน้อยกว่า 1% ที่มีสารตกค้างเกินค่ามาตรฐาน ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการยับยั้งการส่งออก และยกเลิกใบอนุญาตไปแล้ว อย่างไรก็ตามขอให้เชื่อมั่นในกระบวนการรับรองของกระทรวงเกษตรฯ และมั่นใจในคุณภาพของสินค้า Q ว่ามีความปลอดภัยสูง นายสมชาย กล่าว



ตุ่มน้ำยมในพื้นที่ลุ่มต่ำ

น้ำต้นทุนหลักที่หล่อเลี้ยงผู้คนลุ่มเจ้าพระยามาจาก ปิง-วัง-น่าน... ส่วน "ยม" ช่วยเหลืออะไรไม่ได้ เพราะตัวเองมีปัญหาแล้งซ้ำซ้อนท่วมซ้ำซากทุกปี เนื่องจากมีโอ่งกักเก็บน้ำได้แค่ 8.97% จากน้ำท่าที่มีเฉลี่ยปีละ 5,260 ล้านลิตร

ด้วยมวลชน เอ็นจีโอต่อต้านการสร้างโอบใหญ่ "แก่งเสือเต้น" เพื่อเลี่ยงปัญหาดังกล่าวกรมชลประทานจึงต้องหาแนวทางใหม่ในการเก็บกักและแจกจ่ายน้ำ...สร้างตุ่มใบเล็กหลายใบขึ้นมาแทนด้วย โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมแก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ำเหนือจังหวัดนครสวรรค์ นำพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่ 172 ตำบล 24 อำเภอ 4 จังหวัด (นครสวรรค์-พิจิตร-พิษณุโลก-สุโขทัย) มาเป็นที่เก็บกักน้ำแบบแก้มลิง



“พื้นที่ลุ่มต่ำนี้ หมายถึงทุ่งนาที่ลุ่มที่มีน้ำท่วมยังเป็นประจำในช่วงฤดูน้ำหลาก วิธีดำเนินการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข ไม่มีการเวนคืนที่ดิน ไม่มีการขุดที่นา ประชาชนต้องยอมรับ

“พื้นที่ลุ่มต่ำนี้ หมายถึงทุ่งนาที่ลุ่มที่มีน้ำท่วมยังเป็นประจำในช่วงฤดูน้ำหลาก วิธีดำเนินการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข ไม่มีการเวนคืนที่ดิน ไม่มีการขุดที่นา ประชาชนต้องยอมรับ

ดร.สมเกียรติ ประจำรมย์ รองอธิบดีกรมชลประทาน อธิบายการพัฒนาพื้นที่ลุ่มต่ำให้เป็นแก้มลิง จะเป็นการฟื้นฟูห้วย หนอง คลอง บึง ที่มีอยู่ให้กว้างลึกและใหญ่ขึ้น พร้อมยกระดับถนนหลักในหมู่บ้านให้สูงขึ้นหรือก่อสร้างใหม่ และมีการสร้างคันป้องกันน้ำท่วมให้ชุมชน พร้อมจัดทำระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สมบูรณ์ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่แก้มลิงได้ใช้ชีวิตปกติ สัจจรไปมาได้ในตอนน้ำท่วม

สิ่งทีเกษตรกรในแก้มลิงจะได้รับประโยชน์ ทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง คือ นาปรัง (หลังท่วม) และนาปี (ก่อนท่วม) หรือพืชอื่นๆ ส่วนในช่วงที่ปล่อยให้พื้นที่แก้มลิงที่เกษตรกรยังสามารถประกอบอาชีพประมงเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง และเมื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ น้ำท่วมได้พัดพาความอุดมสมบูรณ์มาข้างไว้ให้ด้วย ช่วยลดการใช้ปุ๋ย ตัดวงจรชีวิตของแมลงศัตรูพืช...ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรไปพร้อมกัน

แต่โครงการนี้ เกษตรกรในแก้มลิงจะต้องปรับเปลี่ยนฤดูกาลทำนาใหม่ ให้สอดคล้องฤดูเก็บน้ำ นาปีต้องทำให้เร็วขึ้น ส่วนปัญหาเรื่องน้ำจะไม่มีที่นาก่อนฤดู กรมชลประทานจะใช้วิธีผันจากลุ่มน้ำน่าน ที่มีโอบใหญ่ เชื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มาช่วยเหลือในยามแก้มลิงมีน้ำไม่เพียงพอ โดยใช้เครื่องมือชลประทานที่มีอยู่จัดหาเข้ามาให้ ชาวนาพื้นที่อื่นๆอย่าเพิ่งอิจฉา...ชาวนาที่นิยมเสียสละน้ำท่วมมาเพื่อคนส่วนใหญ่.

ส-เล-เต

รณรงค์ ลด ละ การใช้สารเคมี

นายสนอง คำสองสี ผู้อำนวยการ ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิด
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ นายประสงค์ โคจรการฯ ณ ดานกลางบ้านทับเบิก ต.วังบาล
พรหมใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หน่วย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันก่อน
พัฒนาที่ดินหล่มเก่า และเจ้าหน้าที่จากส่วน ในระหว่างการจัดกิจกรรมได้มีการ
งานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดนิทรรศการงาน ให้คำแนะนำการเก็บตัวอย่างดิน การใช้ปุ๋ย
รณรงค์ลด ละ การใช้สารเคมี เฉลิม ตามคำวิเคราะห์ดิน การผลิตและการใช้สาร
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อินทรียชีวิภาพ การเก็บตัวอย่างดินเพื่อ
โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการ วิเคราะห์ ตลอดจนถึงการส่งเสริมการผลิตและ
ระบาดศัตรูพืช ปี 2559 เพื่อกระตุ้นให้ การใช้น้ำหมักชีวภาพ พด.2, สารไล่แมลง
เกษตรกรเกิดจิตสำนึกในการใช้สารเคมี ศัตรูพืช พด.7 เพื่อลดต้นทุนและเพิ่ม
อย่างถูกต้องและปลอดภัย ประสิทธิภาพในการผลิต ตามนโยบาย
โดยมี นายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกด้วย.